

6. โครงการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่สำคัญสำหรับโครงการที่วางแผนไว้ ในปี 2551 และ 2552 โดยจะมีเพียงค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาทั่วไปในโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานอะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงสถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนเพื่อการปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงให้ดีขึ้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเหล่านี้จากเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้ประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้มีการลดปริมาณกำมะถันและสารเบนซีนในน้ำมันเบนซิน และลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซล ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ดังกล่าวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาทางเลือกที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นใหม่ของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว แต่บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นจำนวนมาก ก่อนที่มาตรฐานที่กำหนดขึ้นใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 หรือมีหน้านั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นใหม่ดังกล่าวได้ จากการประมาณการในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่า จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในการนี้ประมาณ 15,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายสุดท้ายของโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการซึ่งยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายและสภาพตลาดในระหว่างที่มีการดำเนินโครงการ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2553 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “1. ปัจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ – 1.1.10 บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้สำเร็จภายในกำหนดเวลาและงบประมาณที่คาดการณ์ไว้” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการศึกษาเพื่อประเมินถึงทางเลือกต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงภายในปี 2555 ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการผลิตของบริษัทฯ ในปี 2550 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน – 12.3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน – 12.3.3 องค์ประกอบหลักของรายการในงบกำไรขาดทุน (ข) ต้นทุนขาย”